

Số: /BC-SNV

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và Nghị quyết số 99/2019/QH14 về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thực hiện Văn bản số 4646/UBND-NC ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh và Văn bản số 2129/CAT-PCCC ngày 21/9/2022 của Công an tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác PCCC và CNCH, Sở Nội vụ báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tính đến ngày 31/08/2022 là 72 người/77 biên chế được giao. Có 05 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Sở Nội Vụ tỉnh Hà Tĩnh có địa chỉ tại số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; vị trí địa lý như sau:

- Phía Đông giáp: Khu dân cư.
- Phía Tây giáp: Đường Nguyễn Công Trứ.
- Phía Nam giáp: Đường dân sinh.
- Phía Bắc giáp: Khu dân cư.

Hiện nay Sở Nội vụ có 03 cơ sở nhà, đất gồm: Trụ sở cơ quan Văn phòng Sở tại số 38 Nguyễn Công Trứ, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh; trụ sở Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tại số 01 Nguyễn Thiếp, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh và trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo tại số 86 đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.

Đối với trụ sở cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ (số 38 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh) trụ sở được xây dựng năm 1992 có diện tích xây dựng 485,1m², diện tích sàn 1.455,3m²; sửa chữa, cải tạo lại năm 2003 và 2015. Có 01 dãy nhà 03 tầng và có kết cấu theo kiểu khung chịu lực bê tông cốt thép, mái và sàn bê tông, hành lang trước, giữa các phòng có xây tường ngăn bằng gạch đất sét nung, các cấu kiện chính thuộc bậc chịu lửa bậc III. Công trình có 01 cầu thang bộ, cửa gỗ kính chủ yếu mở ra ngoài. Nhà xe kết cấu theo kiểu khung thép mái tôn, các cấu kiện chính thuộc bậc chịu lửa bậc IV.

Giao thông bên trong cơ quan khá thông thoáng, lối vào các hạng mục công trình rộng 5m, các phương tiện dễ dàng tiếp cận với các hạng mục công trình. Xung quanh có xây tường rào, cổng chính phía Tây rộng 8m.

Phía Tây giáp đường Nguyễn Công Trứ rộng 20m, thuận tiện cho các loại xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động. Cơ quan Sở Nội vụ cách Phòng Cảnh sát

PCCC&CNCH Công an tỉnh khoảng 04 km, các tuyến đường chính từ Sở Nội Vụ đến đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH như sau:

- Từ Sở Nội vụ rẽ trái theo đường rẽ trái theo Đường Nguyễn Công Trứ, đến Ngã 3 giao với đường Phan Đình Phùng rẽ phải đi Quốc lộ 1A, đến ngã tư Vòng xuyên giữa đường Phan Đình Phùng và Quốc lộ 1A rẽ trái khoảng 03 km vào Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh.

- Từ Sở Nội vụ rẽ trái theo đường Phan Đình Phùng, đến ngã tư giữa đường Phan Đình Phùng và đường Nguyễn Trung Thiên rẽ phải đi khoảng 3,5km rẽ phải vào Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 24/11/2021 và Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh. Hàng năm, thông qua các cuộc họp giao ban và phổ biến pháp luật định kỳ, Sở Nội vụ tổ chức quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

- Kịp thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ phù hợp với phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo sở và lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ về công tác PCCC-CNCH tại cơ quan Sở.

- Sở Nội vụ thường xuyên thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở đơn vị. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và công tác chuẩn bị cho cứu nạn, cứu hộ; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở, nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, nhất là bước vào giai đoạn nắng nóng hàng năm.

- Chủ động chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án phòng ngừa và xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm xử lý cơ động, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Cấp ủy, Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (04/10) hàng năm, gắn với các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Kết quả triển khai thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC

Văn phòng Sở Nội vụ được giao tham mưu, theo dõi về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ của cơ quan Sở. Với nhiệm vụ được giao, Văn phòng Sở đã tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy

phòng cháy và chữa cháy do một đồng chí Phó Giám đốc Sở làm trưởng ban; thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ban hành Nội quy phòng chống cháy nổ; niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy tại trụ sở làm việc. Hiện tại, Sở Nội vụ đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng đều được trang bị bình chữa cháy, bố trí bảo vệ trực cơ quan 24/24h. Thường xuyên quán triệt CBCCVC ra về đóng cửa, tắt các nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; hướng dẫn cho các tổ chức, công dân đến làm việc tại Sở nghiêm chỉnh chấp hành đảm bảo an toàn cháy nổ. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Công an tỉnh, hàng năm, Sở Nội vụ cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ do Công an tỉnh tổ chức, xây dựng phương án chữa cháy của Sở Nội vụ trình Công an tỉnh phê duyệt; xây dựng kế hoạch công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ của Sở và tham gia góp ý các văn bản liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ do UBND tỉnh hoặc Công an tỉnh yêu cầu.

Hàng năm, vào thời điểm mưa bão, các dịp nghỉ lễ tết, Sở Nội vụ luôn chủ động phân công lực lượng trực tại chỗ, nắm chắc tình hình, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố cháy nổ tại đơn vị để đảm bảo an toàn cho người và tài sản cơ quan, phát huy vai trò Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Sở.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, phương án PCCC, CNCH hằng năm, vì vậy thời gian qua, tại cơ quan Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc không để xảy ra cháy nổ.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Trụ sở cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ được xây dựng năm 1992; sửa chữa, cải tạo lại năm 2003 và 2015, trên diện tích đất khá chật hẹp ($925m^2$). Sau 30 năm đưa vào sử dụng, đến nay một số hạng mục đã xuống cấp, diện tích các phòng làm việc chật hẹp, phải bố trí 2-3 người làm việc/phòng với nhiều hồ sơ, tài liệu vì vậy ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

2. Tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh (đơn vị trực thuộc Sở), kho lưu trữ chuyên dụng được đầu tư xây dựng từ năm 2002, diện tích xây dựng $380m^2$, tổng diện tích sàn xây dựng $1.092m^2$, diện tích đất là $2.402,2m^2$. Hiện nay số lượng tài liệu cần lưu trữ rất lớn, kho lưu trữ không đủ chứa, vì vậy, Trung tâm đã sử dụng 07 phòng làm việc với tổng diện tích $280m^2$ để làm phòng kho nhưng vẫn không đủ diện tích lưu trữ, phải sắp xếp tài liệu với mật độ dày hơn mức cho phép, dùng cả hành lang tầng 2, tầng 3 và gầm cầu thang để lưu trữ tài liệu. Việc lưu trữ tài liệu vượt quá khối lượng cho phép về lâu dài sẽ gây nguy hiểm cho kết cấu của công trình. Đồng thời, hồ sơ, tài liệu đang bảo quản tại trung tâm có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, đa số là bản gốc, bản chính không thể thay thế. Trong thời gian tới, khi tiếp nhận nguồn tài liệu từ các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng... số lượng tài liệu dự kiến sẽ tăng lên khoảng 10.000 mét giá tài liệu. Việc phải sắp xếp tài liệu quá định mức trong phòng kho và tại các hành lang tầng 2, tầng 3, gầm cầu thang khiến công tác PCCC không đảm bảo, nguy cơ cháy nổ, nguy cơ tài liệu bị giòn, mục, xuống cấp nghiêm trọng...

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH; Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 24/11/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của trung ương, của tỉnh và của cơ quan chức năng.

2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ, nhất là đối với công chức, viên chức và những người trực tiếp làm công việc liên quan tới hồ sơ, tài liệu.

3. Thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC phụ trách địa bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC; kỹ năng sử dụng trang thiết bị; kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Quan tâm, bố trí các nguồn lực đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH tại cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

5. Chủ động rà soát hệ thống hồ sơ, văn bản quy định về PCCC, nhất là Nội quy PCCC, Kế hoạch PCCC, Phương án chữa cháy, Phương án cứu nạn, cứu hộ nội bộ của cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời kiện toàn Ban chỉ huy PCCC của cơ quan phù hợp với phân công nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác PCCC và CNCH. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội. Sở Nội vụ báo cáo và đề nghị Công an tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Quang Dương